



Số: 01/TCHC-VT

Sóc Trăng, ngày 20 tháng 01 năm 2022

“V/v: Gian hạn việc CBTT Báo cáo tài chính quý 4  
năm 2021”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Thực hiện sự chỉ đạo của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thông báo về tổ chức hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Chi thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phải khẩn trương triển khai thực hiện nội dung “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ”.

Theo Quy định, thời hạn cuối cùng phải công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 là ngày 20/01/2022. **Tuy nhiên về vấn đề này, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi có ý kiến giải trình như sau:**

Do Công ty xuất hiện ca nhiễm covid-19 từ đầu tháng 10/2021 và hiện tại đang dừng sản xuất để kiểm soát dịch bệnh, một số nhân viên-người lao động của Công ty là F0 đang điều trị bệnh, một số khác đang phải cách ly tập trung theo quy định của BPC dịch.

Căn cứ Điều 8, Thông tư 96/2020/TT-BTC về Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ký ngày 16/11/2020 thì:

“1. Đối tượng công bố thông tin được **tạm hoãn công bố thông tin** trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, **dịch bệnh** và các lý do bất khả kháng khác. Đối tượng công bố thông tin phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán về việc tạm hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện (trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin), đồng thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin.

2. Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định pháp luật.”

Với những khó khăn nêu trên, bằng công văn này, Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi xin được tạm hoãn và gia hạn thời gian nộp Báo cáo tình hình tài chính quý 4 đến ngày **31/01/2022** khi trụ sở Công ty mở cửa hoạt động trở lại dưới sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền.

Công ty cam kết sẽ thực hiện việc công bố thông tin việc tạm hoãn này đến tất cả các nhà đầu tư và công bố đầy đủ Báo cáo tình hình tài chính quý 4 sau khi khắc phục được tình trạng bất khả kháng.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của quý cơ quan.

Trân trọng!

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)
- Lưu TC-HC.



The image shows a red circular official stamp of Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 2200203836-C.T.C.P.", "CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI", and "H. TRẦN ĐỀ - T. SÓC TRĂNG". A blue ink signature is written across the stamp.

**Nguyễn Triệu Đông**